

Số: **36** /KH-SYT

Hà Giang, ngày **29** tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021)

Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Công văn số 265/UBND-VHXH, ngày 26 tháng 01 năm 2021 về việc chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2021;

Nhằm động viên, khích lệ công chức, viên chức và người lao động của ngành Y tế thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng ngày truyền thống của ngành; Sở Y tế Hà Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tăng cường truyền thông sâu, rộng các hoạt động về y tế nhằm tạo dư luận xã hội đồng thuận để các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và mỗi người dân ủng hộ, cổ vũ, chia sẻ và cùng tham gia vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu, sự phát triển của ngành Y tế tỉnh Hà Giang; Từ đó giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nghề, động viên mỗi công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế phát huy những giá trị cao đẹp của người thầy thuốc; Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể tạo khí thế sôi nổi, nỗ lực phấn đấu thông qua các đợt thi đua, các phong trào để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

3. Tôn vinh các tấm gương, tập thể tiêu biểu và cá nhân điển hình xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nhằm khẳng định vai trò, vị thế của ngành Y tế trong xây dựng phát triển đất nước, để cộng đồng xã hội, chia sẻ, ủng hộ ngành Y tế ngày càng phát triển.

II. YÊU CẦU

1. Các hoạt động Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam phải đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tránh phô trương hình thức; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm, tránh lãng phí trong việc tổ chức các ngày kỷ niệm, ngày lễ và đảm bảo các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các hoạt động thống nhất chủ đề: ***“Y tế Hà Giang nâng cao chất lượng, đổi mới phong cách thái độ phục vụ, chủ động tăng cường khả năng đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường y tế cơ sở”***.

2. Tổng kết đánh giá kết quả các hoạt động truyền thông, thi đua khen thưởng hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam là một trong những tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng chung cuối năm.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động truyền thông.

Kết hợp, lồng ghép truyền thông các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chủ trương của Đảng (*việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XIII trong lĩnh vực y tế và Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới*), pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Các sự kiện tiêu biểu của ngành y tế năm 2020, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 với phương châm phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp với từng vùng, miền, từng nhóm đối tượng.

Hình thức truyền thông: Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Website của cơ quan, đơn vị, viết chuyên đề hoạt động trên trang Báo Sức khỏe Hà Giang, băng rôn, khẩu hiệu....; truyền thông tại các sự kiện, hội nghị, hội thảo của cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp thực tế. Huy động sự tham gia của các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình để tăng thời lượng tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh về các nhiệm vụ, kế hoạch, hoạt động trọng tâm của ngành Y tế năm 2021.

Các nội dung chính trong hoạt động truyền thông: Hoạt động phòng, chống dịch bệnh nói chung, đặc biệt quan tâm đến việc truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cập nhật tình hình về vắc xin phòng ngừa COVID-19; tuyên truyền các khuyến cáo, thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tổng kết 01 năm chống dịch của ngành y tế (những bài học, kinh nghiệm). Hoạt động khám chữa bệnh: Triển khai các kỹ thuật mới, việc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh từ xa telehealth, quản lý hồ sơ bệnh án điện tử,.... Hoạt động Y tế dân số: Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, các hoạt động của y tế cơ sở, triển khai nguyên lý y học gia đình, quản lý bệnh mạn tính, quản lý sức khỏe hộ dân cư tại trạm y tế..... Các chỉ thị, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa lễ hội; không lạm dụng rượu bia... trong dịp Lễ Xuân, Tết năm 2021. Những thành tích đã đạt được trong các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII....

Vận động, hướng dẫn mỗi công chức, viên chức, người lao động trong ngành là một hạt nhân truyền thông về chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của ngành Y tế, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, nỗi vất vả của cán bộ y tế với người thân, người dân trong gia đình và cộng đồng xã hội.

Chương trình tọa đàm kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tôn vinh Thầy thuốc nhân dân, các Thầy thuốc ưu tú, các tấm gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu....

2. Hoạt động thi đua

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế năm 2021 đã được phát động theo chủ đề ***“Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2021, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”***.

Cụ thể: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phong trào thi đua phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện các chính

sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm... Thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ tỉnh đến cơ sở, cải tiến chất lượng bệnh viện, nâng cao tỷ lệ khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền và kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại hướng tới thực hiện mục tiêu chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Thi đua xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tỉnh Hà Giang; duy trì xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế và xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo tiêu chí nâng cao; luân phiên, tăng cường người hành nghề khám chữa bệnh tăng cường về hỗ trợ y tế tuyến cơ sở. Thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, hoàn thiện thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, minh bạch; đảm bảo các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân được gọn nhẹ, đơn giản, thuận tiện. Thực hiện tốt các phong trào thi đua chuyên đề như: "Thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân"; Xây dựng cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp", giảm thiểu chất thải nhựa; "Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2020 - 2025; "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Phong trào xây dựng nông thôn mới"; "Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Thi đua lập thành tích kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2021"; "Tập trung thực hiện MỤC TIÊU KẾP vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Các phong trào thi đua phải được phát động và triển khai thực hiện sâu rộng, thu hút đông đảo công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tham gia. Nội dung, hình thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải phong phú, cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Mỗi cơ quan, đơn vị tùy theo nhiệm vụ cụ thể phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của từng đơn vị, của ngành Y tế năm 2021, đặc biệt tổ chức tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

2. Các hoạt động Kỷ niệm.

a. Tổ chức các hoạt động tri ân: Các đơn vị căn cứ tình hình thực tế, tình hình dịch bệnh Covid-19 để tổ chức các hoạt động tri ân đối với nguyên lãnh đạo, cán bộ Y tế các thời kỳ đã có nhiều thành tích đóng góp cho ngành y tế.

b. Hoạt động tọa đàm.

Các đơn vị tổ chức ôn lại truyền thống của ngành, của đơn vị, những thành tựu, kết quả nổi bật của ngành Y tế cả nước và của tỉnh trong năm 2020, kế hoạch phát triển năm 2021; Qua đó giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, tích cực tham gia phong trào thi đua thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Y tế "Luong y phải như từ mẫu"; Bồi dưỡng lòng yêu nghề, động viên công chức viên chức, người lao động phát huy giá trị cao đẹp của người thầy thuốc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện các đợt thi đua, các phong trào "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh", "nâng cao chất lượng khám chữa bệnh", thực hiện tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.

Tôn vinh những thành tựu 66 năm của ngành Y tế, các sự kiện tiêu biểu chung, những kết quả đạt được của Y tế Hà Giang năm 2020; tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong khám bệnh chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu; Xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ y tế, từ đó nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng xã hội đối với ngành y tế.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Sở Y tế

a. Hoạt động truyền thông.

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021) và xây dựng Kế hoạch thực hiện bản tin sức khỏe Hà Giang kỷ niệm ngày 27/02/2021.

b. Hoạt động thi đua: Các đơn vị căn cứ phát động thi đua và nội dung thi đua để triển khai các hoạt động phù hợp.

c. Hoạt động kỷ niệm.

- Tổ chức các hoạt động tri ân: Đối với nguyên Lãnh đạo Y tế các thời kỳ đã có nhiều thành tích đóng góp cho ngành y tế.

- Hoạt động tọa đàm: Giao Văn phòng Sở Y tế tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2021 tại Sở Y tế.

- Kinh phí: Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế.

2. Đối với các đơn vị Y tế.

a. Hoạt động truyền thông: Nội dung và tổ chức việc thực hiện truyền thông kỷ niệm ngày 27/02/2021 theo Kế hoạch chung của ngành.

b. Hoạt động thi đua: Phát động các khoa, phòng và tương đương triển khai các hoạt động thi đua theo Kế hoạch chung của ngành.

3. Báo cáo: Các đơn vị gửi báo cáo kết quả hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 về Sở Y tế chậm nhất trước ngày 05/3/2021.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2021; Yêu cầu các phòng thuộc Sở, các bộ phận, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định./.

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy Hà Giang;
- UBND tỉnh;
- BGĐ Sở Y tế;
- Công đoàn Ngành;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các Đơn vị trực thuộc;
- Website Ngành;
- Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC



Lương Viết Thuận